

# **Đảng ủy xã Liên An chưa coi trọng công tác xây dựng đảng**

Điều tra của Lê Viết Chung

Đảng bộ xã Liên An cũ là một phần của đảng bộ xã Tràng An ngày nay (huyện Bình Lục, Nam Hà), là một đảng bộ trì trệ về mặt xây dựng tổ chức đảng, chưa tỏ rõ được ý chí vươn lên trong tình hình mới.

Vì sao tình hình đó kéo dài trong nhiều năm? Chúng ta hãy đi sâu xem xét những nguyên nhân của nó, nhất là những nguyên nhân về mặt xây dựng đảng.

Mấy năm qua, đảng bộ Liên An đã có những cố gắng nhất định trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của mình. Một số mặt công tác đã được thực hiện tương đối tốt như thủy lợi, tín dụng, vận động đồng bào đi khai hoang. Đặc biệt là trong năm 1967, một trong hai hợp tác xã do đảng bộ lãnh đạo đã đạt năng suất 5,2 tấn thóc một héc-ta.

Tuy nhiên, một số mặt công tác ở đây chưa được hoàn thành tốt: điều kiện đất đai ở Liên An không phải là khó khăn lắm, quần chúng căn bản là tốt, song sản xuất phát triển với tốc độ chậm và chưa có cơ sở vững chắc. Việc quản lý sản xuất, lao động và tài vụ ở các hợp tác xã lỏng lẻo. Phong trào quần chúng và các tổ chức quần chúng như thanh niên, phụ nữ ở đây xếp vào loại kém của huyện. Điểm nổi bật ở đây là công tác xây dựng đảng rất yếu, do đó, về mặt tư tưởng và tổ chức của đảng bộ còn nhiều vấn đề khá nghiêm trọng.

Về mặt tư tưởng, số đông đảng viên chưa thể hiện được ý chí vươn lên, còn ngại khó, ngại khổ trong công tác và học tập, trì trệ và bảo thủ trong việc tiếp thụ cái mới, dè dặt và nể nang trong việc đấu tranh với những sai lầm, khuyết điểm của nhau.

Đảng bộ Liên An được thành lập từ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp trên 55% số đảng viên được kết nạp trong những năm 1948 - 1950, số đồng chí này phần lớn đã cao tuổi. Trình độ đảng viên về các mặt giác ngộ chính trị, nhận thức đường lối, chính sách của Đảng, văn hóa... nói chung còn thấp và không đều nhau. Nhiều đồng chí chưa phát huy được vai trò lãnh đạo và tiên phong gương mẫu trước quần chúng. Một số đồng chí tỏ ra mệt mỏi, mang nặng tư tưởng cầu an, cấp ủy nhắc gì thì làm nấy, mà làm cũng chưa được tốt

Cả hai đồng chí bí thư chi bộ đều nói rằng: "Nhiều chủ trương, nghị quyết của đảng ủy, chi ủy cứ xuống đến chi bộ, đội sản xuất thì tắc lại ở đó, không được thực hiện đầy đủ và tích cực". Một số đảng viên không nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết của cấp trên và của chi bộ, bản thân mình không gương mẫu chấp hành nên không thể động viên người khác thực hiện được. Nhiều đồng chí, kể cả một số cấp ủy viên, không đi sâu vào lãnh đạo sản xuất, không đi sâu vào công việc làm của mình. Trong 23 đội sản xuất chỉ có 7 đảng viên làm đội trưởng hoặc phó đội trưởng.

Một biểu hiện khác của tư tưởng ngại khó, ngại khổ là không chịu học tập đường lối, chính sách của Đảng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và học tập văn hóa. Có đồng chí nói: "Đảng ủy bảo chúng tôi làm gì thì cứ nói, còn đừng bắt chúng tôi hội họp, bàn bạc nhiều nữa, mệt lắm!". Do đó các buổi sinh hoạt chi bộ thường tẻ nhạt, không sôi nổi.

Việc đưa khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất của hợp tác xã rất trật tự và gặp nhiều khó khăn. Từ việc cấy thẳng hàng, dùng cào cỏ cải tiến đến việc đổi giống lúa,... phải qua quá trình đấu tranh với nhau tới năm, sáu vụ mới thực hiện được. Các đồng chí đó không tin vào cái mới, song không đi sâu nghiên cứu tìm tòi những mặt tốt của nó để từng bước vận dụng vào trong hợp tác xã của mình. Ví dụ, trong việc

ngâm mạ giống theo phương pháp "ba sôi hai lạnh" trước đây, chi bộ đã phải bàn và quyết định đi quyết định lại tới hai, ba lần, nhưng nhiều đồng chí vẫn không chủ động và tự giác thực hiện ở trong đội sản xuất của mình. Có khi bí thư chi bộ phải đến coi tại chỗ việc làm của các đồng chí đó.

Tư tưởng của đảng viên như vậy, nhưng trong sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, những vấn đề trên lại không được đưa ra bàn bạc, phê phán và đấu tranh cho ra lẽ. Nhiều đồng chí sợ va chạm với nhau sẽ sinh thù sinh oán. Có đồng chí nói mỉa mai việc phê bình, đấu tranh nội bộ. Do đó vấn đề đấu tranh tư tưởng ở trong chi bộ, tổ đảng rất yếu, làm hạn chế rất nhiều đến việc giáo dục rèn luyện đảng viên. Năm 1967, đảng bộ Liên An còn tới 14% đảng viên không gương mẫu chấp hành chính sách hoặc không muốn làm công tác của chi bộ giao cho, 32% đảng viên thiếu gương mẫu trong lao động, sản xuất.

Điều đáng chú ý là Đảng ủy xã đã coi nhẹ công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Đảng ủy ít có những cuộc hội nghị chuyên bàn về công tác xây dựng đảng nói chung và công tác giáo dục đảng viên nói riêng. Những vấn đề này thường chỉ là một tiết mục nhỏ và đặt ở phần cuối trong các cuộc họp của Đảng ủy. Không được bàn kỹ thì không thể có được kế hoạch đầy đủ và những biện pháp cụ thể. Do đó vấn đề củng cố đảng bộ về mặt tư tưởng không được quán triệt từ trên xuống dưới, một số đồng chí đảng ủy viên, chi ủy viên cũng ngại làm công tác tư tưởng đối với đảng viên, nhất là đối với các đồng chí cao tuổi.

Đảng ủy chưa làm tốt việc truyền đạt đường lối, chính sách của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của đảng bộ làm cho đảng viên nắm được quan điểm, lập trường tư tưởng của Đảng và nội dung của những đường lối chính sách đó; đồng thời, chưa kịp thời phê phán những tư tưởng lệch lạc giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, làm

cho đảng viên thấy rõ vị trí của mình trong quần chúng, rèn luyện và nâng cao tính đảng của mình để vươn lên hoàn thành tốt những việc được giao. Khi truyền đạt đường lối chính sách của Đảng các đồng chí thường chỉ nhấn mạnh mặt đảng bộ phải làm như thế nào, đảng viên làm những gì, mà ít nói đến ý nghĩa chính trị, nội dung tư tưởng của những việc làm đó, ít tổ chức đảng viên trao đổi, liên hệ nhiệm vụ chung với tình hình cụ thể của chi bộ, của đảng viên. Đảng ủy cũng chưa biết giáo dục truyền thống đấu tranh của đảng viên, chưa biết đưa những khuyết điểm sai lầm của đảng viên ra đấu tranh trong chi bộ tổ đảng. Không phải ở đây không có những tấm gương tốt. Số đông đồng chí đã tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thậm chí có đồng chí đã từng tham gia cuộc biểu tình ở Bô Đê năm 1936; có đồng chí tuy cao tuổi song vẫn tham gia Đảng ủy, ngày đêm lăn lộn với phong trào quần chúng. Đảng ủy chưa biết đi sâu vào tâm tư, tình cảm của từng đồng chí, chưa biết khơi gợi lại truyền thống cũ, chưa biết xây dựng những điển hình cá nhân và tập thể làm nòng cốt để thúc đẩy phong trào. Bản thân Đảng ủy cũng không kiểm điểm, thực hiện phê bình, tự phê bình trong cấp ủy và gương mẫu tự phê bình trước đảng bộ

Về mặt tổ chức, Đảng ủy xã Liên An chưa coi trọng công tác phát triển đảng. Tỷ lệ đảng viên ở đây rất thấp và phân bố không đều. Nơi khá chưa đạt 3% còn nơi kém mới đạt 1,4% so với số dân. Số đảng viên ít, song công tác phát triển đảng làm rất ỳ ạch. Một xã có trên 1.100 lao động và trên 3.300 người mà trong suốt ba năm 1963 - 1965 chỉ phát triển được ba đảng viên. Trong các năm 1966 - 1967, mặt này có nhích lên một chút, nhưng số phát triển mới không đủ bù vào số đồng chí được điều đi công tác khác. Tại sao lại có sự trì trệ như vậy? Trước hết, Đảng ủy chưa có một kế hoạch toàn diện và những biện pháp cụ thể trong vấn đề này. Đảng ủy chỉ làm chung chung rồi giao chỉ tiêu cho các chi bộ và giao việc đôn đốc thực hiện cho đồng chí phụ trách tổ chức. Phụ trách tổ chức lại do đồng chí bí thư đảng ủy kiêm

nhệm. Bí thư đảng ủy thì suốt ngày bận công việc sự vụ hoặc chú trọng công tác sản xuất, ít chú ý đến công tác xây dựng đội ngũ đảng viên. Về đến chi bộ, kế hoạch và biện pháp thực hiện cũng không được bàn bạc cụ thể hơn. Chi bộ cũng lập danh sách đối tượng, phân công đảng viên theo dõi và giúp đỡ những người tích cực ngoài Đảng theo sự hướng dẫn của cấp trên. Song trong thực tế, công tác phát triển đảng vẫn không có gì chuyển biến mạnh mẽ. Một phần do cách chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy, song chủ yếu vẫn là do nguyên nhân tư tưởng. Một số đồng chí kể cả cấp ủy viên có tư tưởng ăn sẵn, hoặc vì bản thân mình chưa gương mẫu trong lao động sản xuất, nên khó tuyên truyền giáo dục người khác. Một số đồng chí khác chưa có nhiệt tình giúp đỡ, bồi dưỡng đối tượng. Các đồng chí đó còn mang nặng tư tưởng bảo thủ, thành kiến với thanh niên, nhất là với nữ thanh niên. Ngay một đồng chí bí thư chi bộ cũng nói rằng: "Thanh niên ở đây còn rụt rè lắm, không có kinh nghiệm công tác, sợ phát triển vào Đảng sẽ không phát huy được tác dụng". Đó chính là trở ngại lớn trong công tác phát triển đảng. Lực lượng nữ thanh niên ở đây còn rất đông, nhưng từ Đảng ủy xã trở xuống, rất ít người quan tâm đến việc lãnh đạo, bồi dưỡng chi đoàn thanh niên, nên không có nguồn dự trữ để bổ sung vào đảng.

Do công tác phát triển đảng quá yếu, đến nay cả đảng bộ mới có 13% đảng viên tuổi trẻ, bảy đội sản xuất chưa có tổ đảng, trong số 70 người ở các ban chỉ huy đội mới có bảy đảng viên. Nhiều đồng chí đảng ủy viên và chi ủy viên đã trên 50 tuổi. Hai bí thư chi bộ thì một đồng chí 62 tuổi và một đồng chí 49 tuổi. Trong một thời gian dài chưa thể có đồng chí nào thay thế được. Sự đóng góp của các đồng chí cao tuổi luôn luôn được coi trọng và có những tác dụng lớn lao. Song, trong tình hình thực tế, đòi hỏi phải gấp rút bổ sung nhiều lực lượng trẻ vào Đảng để kế tục sự nghiệp nặng nề của các đồng chí đó. Về mặt này, Đảng ủy chưa suy nghĩ nhiều. Song chính tư tưởng bảo thủ, thành kiến và sợ lớp trẻ vươn lên hơn mình ở một số đồng chí đã gây nên nhiều

khó khăn trong công tác. Do tư tưởng trên, việc đào tạo cán bộ nòng cốt không thể mở rộng và phát triển một cách tích cực được. Tình trạng thiếu cán bộ lãnh đạo vẫn còn rất nghiêm trọng. Có lúc huyện ủy còn phải đưa cán bộ ở trên về làm bí thư đảng ủy.

Trong sinh hoạt Đảng, từ họp Đảng ủy đến sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, còn thiếu không khí dân chủ, quyền làm chủ của đảng viên chưa được phát huy triệt để. Số đông đảng viên ngại họp hành và học tập. Song trong việc phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, phổ biến nghị quyết, chỉ thị và chỉ tiêu công tác của Đảng ủy, các cấp ủy ở Liên An chỉ nặng về mặt phổ biến để dưới thực hiện mà chưa biết phát động đảng viên bàn bạc, liên hệ, biến nghị quyết của cấp ủy thành nghị quyết của tập thể đảng viên. Trong việc bàn bạc các chỉ tiêu kế hoạch, các đồng chí cũng chưa có ý thức phát động đông đảo đảng viên và quần chúng xây dựng từ dưới lên, mà thường cứ nói là cấp trên đã dự kiến như vậy, đảng ủy, chi ủy dự kiến như vậy, nên nhiều đồng chí nói: "Có ban cũng thế thôi, các ông ấy đã định sẵn cả rồi". Nhìn chung, mọi việc thường dội từ trên xuống. Đảng viên chưa hiểu sâu ý nghĩa chính trị của những việc mình phải làm, nên không phải thấy được vai trò làm chủ, tinh thần tự giác và chủ động của mình trong việc làm.

Kết quả là công việc thường bị động lại ở khâu chi bộ và đội sản xuất. Trong tình hình như vậy, Đảng ủy và chi ủy không biết đi sâu phát động tư tưởng và bồi dưỡng đảng viên làm tròn chức trách của mình. Công việc bị tắc lại ở tổ nào, chi bộ nào, đội nào, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, chi ủy lại phải xuống làm thay. Từ đó dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên bên dưới gặp khó khăn thì ỷ lại vào trên. Cán bộ lãnh đạo phải xuống làm thay, vừa vất vả vừa không bồi dưỡng, đào tạo được cán bộ, đảng viên ở bên dưới, mà công tác vẫn không chạy.

Một điểm đáng chú ý nữa là sinh hoạt chi bộ tổ đảng không được đều đặn và nội dung nghèo nàn. ở đây chưa thực hiện việc phân công đảng viên theo chế độ "ba định" nên việc kiểm điểm đảng viên không được cụ thể và sâu sắc. Có tổ đảng hàng năm nay không họp lần nào. ở những chi bộ, tổ đảng họp được thì cũng chỉ nặng về phổ biến các chủ trương công tác của trên, chứ chưa bàn sâu và cụ thể những vấn đề lớn và thiết thực như chi bộ lãnh đạo sản xuất, lãnh đạo quản lý hợp tác xã như thế nào, chi bộ, tổ đảng lãnh đạo đội sản xuất như thế nào, không kiểm điểm sâu sắc những sai lầm và khuyết điểm của đảng viên trong phong trào quần chúng... Do đó, sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện được tính chất lãnh đạo, chiến đấu và giáo dục trên các mặt.

Những mặt yếu trong công tác của đảng bộ Liên An đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng bộ. Qua kiểm điểm và liên hệ, các đồng chí trong Đảng ủy Liên An thừa nhận rằng: phong trào quần chúng ở Liên An trì trệ là do đảng bộ Liên An chưa được củng cố, do đó chưa làm tròn trách nhiệm của mình trước Đảng và trước quần chúng. Đảng bộ chưa được củng cố, các chi bộ và đảng viên chưa phát huy được vai trò lãnh đạo của mình là do trách nhiệm của đảng ủy. Đảng ủy Liên An chưa thấy hết vị trí quan trọng của công tác xây dựng đảng trong toàn bộ công tác của mình, chưa thấy đây là một khâu then chốt để thúc đẩy toàn bộ các mặt công tác trong xã.

Từ nhận thức đó, trong công tác thực tế, Đảng ủy ít có những cuộc họp chuyên bàn về công tác xây dựng đảng. Trừ một vài đồng chí trong Ban thường vụ đảng ủy, còn các đồng chí khác ít quan tâm đến công tác đảng, thậm chí nhiều đồng chí chưa có nhiệt tình về mặt này. Ai nấy chỉ lo đến khối công việc mình phụ trách, còn ngay đến chi bộ, tổ đảng mình sinh hoạt kém yếu ra sao, các đồng chí đó cũng ít chăm lo tới.

Gần đây Đảng ủy xã Liên An đã kiểm điểm sâu sắc những khuyết điểm của mình đối với công tác xây dựng đảng. Các đồng chí thấy rằng: đảng ủy xã nếu chỉ lãnh đạo chung chung, chạy theo những việc sự vụ mà không chú ý làm tốt công tác xây dựng đảng, làm cho các chi bộ, tổ đảng vững mạnh, chủ động lãnh đạo hợp tác xã và đội sản xuất, thì không thể đẩy mạnh được sản xuất, củng cố được hợp tác xã. Tư tưởng coi nhẹ công tác xây dựng đảng, tách công tác xây dựng đảng ra khỏi nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu hằng ngày là sai lầm nghiêm trọng. Các đồng chí đã khẳng định rằng: tập thể đảng ủy phải coi trọng và thực sự bàn bạc, bắt tay vào làm công tác xây dựng đảng. Huyện ủy Bình Lục đã nhận thấy mình cũng có phần trách nhiệm đối với tình trạng yếu kém của cơ sở. Việc giúp Đảng ủy xã Liên An chưa được cụ thể, đều đặn và toàn diện.

Trên cơ sở nhận ra khuyết điểm cũ, lại được sự giúp đỡ trực tiếp của Huyện ủy, chúng tôi tin rằng những thiếu sót của Đảng ủy Liên An trước đây trong công tác xây dựng đảng sẽ được Đảng ủy xã Tràng An hiện nay tích cực khắc phục để xây dựng đảng bộ mình thành đảng bộ cơ sở "bốn tốt".